



ด่วนที่สุด
ที่ พน ๐๒๐๒/๑๗๙



กระทรวงพลังงาน

ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจของเอเปค (APEC Business Advisory Council: ABAC) และการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำปี ๒๐๒๑ (Ministers Responsible for Trade Meeting 2021)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อทราบ
(หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.
เห็นชอบ/อนุมัติ)

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๒๓๕๐๖ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงพลังงาน เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประเด็นความเห็นต่อผลการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจของเอเปค (APEC Business Advisory Council: ABAC) และการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำปี ๒๐๒๑ (Ministers Responsible for Trade Meeting 2021) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงพลังงานพิจารณาแล้ว มีความเห็นที่ไม่ขัดข้องในหลักการต่อผลการประชุมดังกล่าวที่ระบุถึงข้อตกลงร่วมกันในการยุติการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยยังคงตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการด้านพลังงานได้ตามความต้องการและความจำเป็น นอกจากนี้ยังมีความพยายามให้สมาชิกเอเปคที่สามารถยุติการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ได้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการแก่รัฐมนตรีและสนับสนุนข้อริเริ่มในการพัฒนาขีดความสามารถ รวมถึงการทำ peer review โดยสมัครใจ เพื่อให้เกิดการยุติการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ สำหรับการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวภายใต้กรอบเอเปค ควรพิจารณาถึงความจำเป็นของประเทศไทยที่ยังต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล และยังคงมีการดำเนินนโยบายการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลในบางกรณีเป็นการเฉพาะเจาะจง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเฉพาะกลุ่ม ในช่วงที่เกิดสถานการณ์วิกฤติที่จำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีความจำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานในภาพรวมของประเทศอีกด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

กองการต่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๑๔๐ ๖๔๔๑

โทรสาร ๐ ๒๑๔๐ ๖๔๕๘

E-mail: yanisale@energy.go.th